

## Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Bordeaux

# Đường Hy Vọng

Mừng Hai Tết Giáp Thìn  
Chúa Nhật 11 / 02 / 2024



## Suy Niệm Ngày Xuân

Tết đến, trong niềm vui đón Tân Xuân, Giáo Hội mời gọi chúng ta trước hết dâng lời tạ ơn Chúa, cầu xin ơn bình an đồng thời kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ....

Lời Chúa ngày mừng Hai Tết hôm nay nhắc nhở chúng ta gìn giữ tập tục tôn kính các bậc tiền nhân. Như trong Mười Điều Răn Chúa truyền : ba điều răn đầu tiên dành cho Chúa và ngay sau đó, điều răn thứ tư được dành đặt cho lòng hiếu thảo đối với Cha Mẹ Ông Bà. Nếu để ý một chút, chúng ta nhận ra được hai phần trong những Điều Răn Chúa truyền : phần đầu với những bổn phận hướng về Chúa (3 Điều Răn) và phần sau bốn bổn phận hướng về nhân loại (7 Điều Răn còn lại) Và bốn bổn phận dành cho Cha Mẹ đứng đầu trong 7 Điều Răn này ! Xin Chúa thương gìn giữ Cha Mẹ Ông Bà chúng con còn tại thế luôn hồn an xác mạnh !

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu thành Êphêxô cũng nhắc nhở chúng ta : « Kẻ làm con hãy vâng lời Cha Mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính Cha Mẹ. Đó là Điều Răn thứ có kèm theo lời hứa : Để người được hạnh phúc và trường thọ trên mặt đất này » (Ep 6, 1-3)

Ngày Tết đến, dù trong hay ngoài nước, người Việt chúng ta luôn náo nức mong chờ ngày đầu năm để chúc nhau những lời chúc tốt đẹp : Phúc Lộc Thọ Toàn, Vạn Sự Như Ý, Sức Khỏe Dồi Dào... Các bé vui vì được mặc đồ đẹp, ăn món ngon và nhất là được nhận những phong bao lì xì... Chúng ta không quên phong bao lì xì Chúa dành cho chúng ta là hồng ân được làm con Chúa trên thế trần này, được hưởng sự sống và hạnh phúc đời đời cùng Chúa trên Nước Trời.

Kính chúc quý Cha, Sơ cùng tất cả Ông Bà Anh Chị Em trong Cộng Đoàn một năm mới Giáp Thìn đầy tràn niềm vui, hạnh phúc, sức khỏe và bình an trong hồng ân Chúa Ba Ngôi và lời cầu bầu của Mẹ Maria.

*Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn Pierre DƯƠNG Văn Hoà*

## Thơ chúc Tết Giáp Thìn

Năm mới đến, chúc Ông Bà, Cha Mẹ,  
Đầy hồng ân, luôn mạnh khỏe, bình an.  
Chúc tuổi... Cô, Di, Chú, Bác họ hàng,  
Các Thầy Cô luôn an khang, thịnh vượng.

Chúc mọi người được ấm no, sung sướng,  
Hãy quên đi những bận vương, ưu phiền,  
Những lo âu khi thế thời đảo điên,  
Khi đại dịch triền miên trong lo sợ.

Chúc các nàng tình duyên luôn rộng mở,  
Con đường tình đầy hơn hở, bình yên.  
Chúc các chàng đẹp trai và nhiều tiền,  
Đầy sức khỏe... tình, tiền, tài chất ngất !

Chúc các bé ngoan hiền và giỏi nhất,  
Nhiều tiền lì xì, được người thương yêu.  
Trai tài, gái sắc....ngày càng mỹ miều,  
Đạt thành quả và ôm nhiều mộng ước.

Quê hương bình an đầy tràn ơn phước,  
Hạnh phúc, ấm no và được an khang.  
Hoa đào nở, chen cùng đóa mai vàng,  
Chúc Tân Xuân rộn ràng niềm vui mới.

Lăng Tử 2024

### LỊCH PHỤNG VỤ 2024 (15 giờ 30 – Nhà thờ Saint Martial)

- Chúa Nhật 03/ 03 / 2024 CN thứ 3 mùa Chay năm B
- Chúa Nhật 31 / 03 / 2024 Đại Lễ Phục Sinh



Liên lạc Cộng Đoàn Bordeaux  
Tuyên Úy : Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn Pierre DƯƠNG Văn Hoà  
E-mail: duongvanhoa33200@gmail.com  
Xưng tội hoặc xin Lễ (Từ tháng 9 đến tháng 6)  
Trước giờ lễ đầu tháng : xin gặp trực tiếp Cha khách đến dâng lễ.